

# รายงาน ทำไมราคาน้ำมันดิบถึงกะทันหัน?

ราคาน้ำมันกำลังดิ่งลงอย่างฉับพลัน ทันด่วนหลังจากที่ร้อนแรงมาสักระยะ ข่าวลือเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวฉุกเฉินจากคณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ทำให้น้ำมันดิบสหรัฐฯ ปรับตัวลง 5% เมื่อวันที่จันทร์ที่ผ่านมา โดยดิ่งลงไปถึง 67.58 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

การเปลี่ยนทิศทางเช่นนี้ได้ทำให้น้ำมันดิบปรับตัวลงถึง 9% ในเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ ปิดที่ 74.11 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม

นักวิเคราะห์โหมว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดแรงเทขายเมื่อวันที่จันทร์คือรายงานที่ชี้ว่าซาอุดีอาระเบียและสหรัฐฯ กำลังเร่งที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันขาดแคลน เพราะมาตรการลงโทษต่ออิหร่านของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

และในค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมา วอลล์สตรีทเจอร์นัล รายงานว่า คณะบริหารของทรัมป์ กำลังพิจารณาดำเนินมาตรการที่ไม่ค่อยจะเคยทำ นั่นคือจะร่วมมือกับชาติตะวันตกอื่น ๆ เพื่อที่จะปล่อยน้ำมันฉุกเฉินในเวลาเดียวกัน แต่การเคลื่อนไหวดังกล่าวจะไม่ทำโดยกะทันหัน และจะเกิดขึ้นก็ต่อ

เมื่อหากความพยายามที่จะทำให้โอเปกผลิตน้ำมันเพิ่มไม่สามารถทำให้ราคาน้ำมันลดลงได้

กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ และทำเนียบขาว ยังไม่ได้ให้ความเห็นต่อรายงานนี้ แต่ในปีที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้ปล่อยน้ำมันสำรองยุทธศาสตร์ออกมา หลังจากที่พายุเฮอริเคน ฮาร์วี เข้าถล่ม

ทรัมป์ได้ตำหนิโอเปกหลายครั้งว่าทำให้ราคาน้ำมันสูงลิบลิ่ว และบ่นว่า ราคาน้ำมันสูงเกินไป แม้ว່นั้นเป็นเพราะทำให้อันแข็งแกร่งของทรัมป์เองต่ออิหร่านที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น

เบน คูก ผู้จัดการพอร์ตของบริษัท บีพี แคปิตอล ฟันด์ แอดไวเซอร์ กล่าวว่า ทรัมป์กำลังพยายามที่จะกดดันให้ราคาน้ำมันดิบลดลง ไปจนถึงการเลือกตั้งกลางเทอม

ไมเคิล ทราน ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์พลังงานโลกของอาร์บีซี แคปิตอล มาร์เก็ตส์ สงสัยว่าการปล่อยน้ำมันฉุกเฉินจำเป็นหรือไม่ หรือจะได้ผลหรือไม่ และตั้งข้อสังเกตว่า โรงกลั่นในสหรัฐฯ กำลังกลั่นน้ำมันในระดับสูงมากอยู่แล้ว ซึ่งทำให้มีโอกาสน้อยที่จะเปลี่ยนน้ำมันให้เป็นน้ำมันเบนซิน

โอเปกและรัสเซียได้ตกลงกันเมื่อเดือน

ที่ผ่านมาเพื่อผลิตน้ำมันเพิ่มอีก แต่การเคลื่อนไหวของพวกเขาไม่สามารถทำให้ราคาตกลงได้ และความจริงแล้ว นักวิเคราะห์ฝ่ายกระตือรือร้นให้เหตุผลว่า การปล่อยน้ำมันออกมาอีกในขณะนี้ จะทำให้ซาอุดีอาระเบียมีอาวุธเหลืออยู่ที่จะตอบโต้ต่อการขาดแคลนในอนาคต

อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบลงเมื่อวันที่จันทร์คือ บลูมเบิร์ก นิวส์ รายงานว่า ซาอุดีอาระเบียกำลังเสนอผลิตน้ำมันเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่ผลิตน้ำมันตามสัญญาให้กับผู้ซื้อจำนวนหนึ่งในเอเชีย ซึ่งชี้ว่าซาอุดีอาระเบียกำลังดำเนินมาตรการรุนแรงเพื่อรักษาราคาน้ำมันไม่ให้สูงเกินไป

ในขณะเดียวกัน มีสัญญาณว่า ลิเบียซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกที่มักมีปัญหาในประเทศกำลังจะฟื้นตัว โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันปรับตัวลงหลังจากที่บริษัทน้ำมันแห่งชาติของลิเบียประกาศว่าได้กลับมาควบคุมท่าเรือหลาย ๆ ท่าได้อีกครั้ง ซึ่งจะทำให้ลิเบียสามารถส่งออกน้ำมันได้อีกครั้ง ปัญหาในลิเบียและเวเนซุเอลาได้เป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันขึ้นไปอยู่ในระดับสูงสุดในรอบเกือบ 4 ปี ■